
เรียนนักกายภาพบ าบดั 

ตามที่เคยได้เรียนให้ทุกท่านทราบความคืบหน้าของการด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งสภา

กายภาพบ าบัดได้ขอให้สภานายกพิเศษท าหนังสือเพื่อหารือการใช้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุทั้งหมดไปยัง

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตีความและขอข้อแนะน าในทางปฏิบัติตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๖แล้วนั้น  

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบความคืบหน้าว่า ขณะนี้ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาโดยท่าน

ที่ปรึกษาสภาฯ นายกสภาฯ และอุปนายกคนที่หนึ่งได้เข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ คณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 

๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

หากสภาฯได้รับข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ผลประการใด จะน าเรียนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบ าบัดทุกท่านโดยไม่ชักช้า และจะน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการสภาฯเพื่ออนุมัติแผนการด าเนินการต่อ

อายุใบอนุญาตในกรณีต่างๆ โดยจะพิจารณาให้มีห้วงเวลาและวิธีการด าเนินการที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง รวมทั้ง

เยียวยาแก้ไขหากเกิดกรณีที่มีผู้เกิดผลกระทบจากการด าเนินการที่ผ่านมา 

สภากายภาพบ าบัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อแนะน า และจะพยายามท าให้เกิดสะดวกในการด าเนินการต่อ

ใบอนุญาตของสมาชิกทุกท่าน รวมทั้งรักษามาตรฐานการให้บริการของนักกายภาพบ าบัด เพื่อเป็นหลักประกันในการ

คุ้มครองประชาชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

ขอแสดงความนับถือ 
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